

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. เดินหน้าโครงการเพิ่มเติมช่วยเหลือยาง เน้นรักษาเสถียรภาพ-ชดเชย-สนับสนุนรายได้เกษตรกร
๒. ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลการเกษตร
๓. เยี่ยมชม
๔. หวังรัฐแบกภาระสต็อกยางจนหลังแอ่น อ.ส.ย.เตรียมชง ครม. กำหนดวิธีขายให้ชัด
๕. หวังปรับโครงสร้างผลิตข้าวสะดุดเกษตรกรดิ้นพาดิขยไม่ส่งแผนตลาด
๖. อกส.หันเป้าให้กู้โต๘%
๗. พั่นลงแขก'พาดข้าว'ลดต้นทุนชาวนา
๘. กรมชลฯไม่จ่ายเงินชดเชยฝ้าฝืนทำนาปรัง
๙. กลุ่มเงิน-อินโดซื้อข้าวล้านตัน
๑๐. ภาพสินธุ์เพลิงกระโดดสีน้ำตาลระบาด
๑๑. ไม่นุรักษ์อีก๕ปีควายไทยสูญพันธุ์
๑๒. อนุรักษ์ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมช่วยลดต้นทุนได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

เดลินิวส์

สยามรัฐ

ไทยรัฐ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

ข่าวสด

โพสต์ทูเดย์

เดลินิวส์

เดลินิวส์

เดลินิวส์

กรมชลฯไม่จ่าย เงินชดเชย ฝ่าฝืนทำนาปรัง

สนช.นัด12พ.ย. ถกถอดถอนป.ป.ช.

กรมชลฯ ยืนยันไม่จ่ายชดเชยข้าว
ปทุมฯ-สุพรรณบุรี-ชัยนาท ฝ่าฝืน
ทำนาปรังหวังรัฐเยียวยาข้าวขึ้นต้น
ตายเพราะขาดน้ำ **◆อ่านต่อหน้า 16**

กริรมชลฯ □ ต่อจากหน้า 1

จากบ่อน้ำที่ห้ามแล้วทำคนส่วนใหญ่เดือด
ร้อนหนักขาดน้ำดื่มน้ำใช้ 12 พ.ย. ประชุมสนช.
ถอดถอน "ชิงฉกษณ" ปมทุจริตจำนำข้าว ชี้
แม้ธ.น.50 ยกเลิกแล้วแต่ยังคิดพ.ร.บ.บริหาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายป.ป.ช. ด้านที่
ปรึกษาอดีตนายท.ว.ช.ช. ถอดถอนไม่ได้
ธ.น.สิ้นสุดแล้ว

ความสืบหน้าเกี่ยวกับการเอาผิดผู้
เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าวของอดีตรัฐบาล
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลัง
กรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า สร้างความเสียหายแก่
ประเทศถึง 7 แสนล้านบาทนั้น กลับมาถือเอา
อีกครั้งเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติหรือ
สนช. เตรียมทำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
เพื่อให้ลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยเมื่อ
เวลา 13.00 น. วันที่ 29 ต.ค. ที่รัฐสภา นายพร
เพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
ชาติ (สนช.) กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องถอดถอน
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้
พ้นจากตำแหน่งจากคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่
14 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเอกสารประกอบหลาย

ร้อยหน้า ระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีพฤติการณ์จงใจ
กระทำความผิดรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 178 ต่
ว่าขัดต่อ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน 2534
มาตรา 11 (1) และขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 58

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนและ
วิปสนช.ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเห็นว่า
แม้สำนวนจะอ้างฐานความคิดตามรัฐธรรมนูญ
2560 ที่ยกเลิกไปแล้ว แต่สำนวนถอดถอนก็ยัง
ได้อ้างการกระทำความคิดตาม พ.ร.บ.บริหาร

ราชการแผ่นดิน 2534 และพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. ที่ยังคงบังคับใช้อยู่
ดังนั้นจึงส่งบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสนช.
นัดพิเศษในวันที่ 12 พ.ย.นี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาต่อไป ซึ่งตามข้อบังคับที่ 150 คน
จะส่งสำเนาเอกสารไปให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ
สมาชิกสนช. ได้รับทราบเพื่อพิจารณาแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์
ถูกถอดถอนจะส่งผลให้ต้องเว้นวรรคทางการเมือง
5 ปี และหากคณะกรรมการการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังดำเนินการกันใน
ขณะนี้ กำหนดให้ตัดสิทธิการเมืองที่ถูกเว้น
วรรคทางการเมือง ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต
จะทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องออกจากแวดวง

ทางการเมืองไปโดยปริยาย

ด้านนายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษา
กฎหมาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า หวังว่า สนช.
จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกรณีการถอดถอน
ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี
รัฐสภา กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.
ซึ่งขัดรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งมีสนช.เห็นว่าจะไม่
สามารถถอดถอนได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้
ยกเลิกแล้ว อีกทั้งกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีนาย
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช.เคย
แถลงชัดว่าสำนวนถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่
ได้คัดฐานความคิดในรัฐธรรมนูญมาตรา 270 แต่
ขณะนี้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดแล้ว สนช.ไม่ควรรับไว้
พิจารณา แต่ถ้า สนช.รับพิจารณา ตนเห็นว่า
ขณะนี้สำนวนคดีดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจน
พยานหลักฐาน เพราะคดีอาญาที่ ป.ป.ช.ยื่นให้
อัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อัยการสูงสุดและ ป.ป.ช. ยังต้องตั้งคณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาสำนวนใหม่ และยังไม่
มีข้อยุติแน่ ป.ป.ช. พยายามโต้แย้งคดี
ถอดถอนเป็นคนละเรื่องกับคดีอาญา แต่เรื่องนี้
ป.ป.ช. ได้รวมคดีถอดถอนคดีอาญามาตั้งแต่ต้น
แต่พอถึงเวลานี้ก็กลับมาแยก ทั้งที่พยานหลักฐาน
และเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

"เวลาที่ย่อยการสูงสุดชี้ข้อไม่สมบูรณ์มา
เท่ากับหลักฐานที่ ป.ป.ช.ส่งไปยังสนช.ก็ไม่
สมบูรณ์ หากสนช.ถอดถอน เท่ากับผลของการ
ถอดถอนไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย เรื่องนี้ทาง

สนช.นำอำนาจความยุติธรรมของผู้ถูกถอด
ถอน เพราะพยานหลักฐานเรื่องของการ
ถอดถอนยังมีการโต้แย้งระหว่างอัยการสูงสุด
กับป.ป.ช. ผมยืนยันว่าหลักฐานที่สนช.ใช้ในการ
การถอดถอนกับหลักฐานที่ดำเนินคดีอาญาเป็น
หลักฐานชุดเดียวกัน อีกทั้งข้อบังคับว่าด้วยการ
ถอดถอน สนช.ระบุว่าให้ยึดสำนวนป.ป.ช.เป็น
หลัก เมื่อสำนวน ป.ป.ช.ถูกท้วงติงจากอัยการ
สูงสุด สนช.ก็ต้องทำมันถึงด้วยว่ารายงานและ
สำนวนถูกท้วงติง ไม่ควรรีบเร่ง หากจะมีการ
ถอดถอนควรรอให้การโต้แย้งหลักฐานทางค
ดีอาญายุติก่อนดีกว่าหรือไม่" นายพิชิตกล่าว

นายพิชิต กล่าวอีกว่า ข้อตั้งข้อสัง
เกตว่าถึงแม้ สนช.มีความเห็นเรื่องถอดถอนได้ แต่
เจตนารมณ์การถอดถอน ความจากรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นประชาธิปไตย ก็มีสมาชิกตัวแทนจาก
การเลือกตั้ง ส.ส. แต่ สนช.มีวิถีทางที่ไม่ได้
มาตามรัฐสภา มาถอดถอนนายท.ช. ที่มาจาก
รัฐสภา เป็นการไม่ชอบสนองเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้สมาชิก สนช.ได้
อ่านข้อความยุติธรรมให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ด้วย
แม้บางฝ่ายบอกว่าสามารถนำกฎหมาย ป.ป.ช.
มาใช้ถอดถอนได้ก็ตาม แต่ที่มาของกฎหมาย
ป.ป.ช. เป็นเพียงกฎหมายลูก เมื่อกฎหมายแม่
คือรัฐธรรมนูญสิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถนำ
กฎหมายลูกมาใช้ถอดถอนได้ นอกจากนี้สิ่งที่
ป.ป.ช.ระบุในสำนวนถอดถอนที่ส่งมายัง สนช.
เพิ่มเติมมี ระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ทำผิด พ.ร.บ.
บริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 11 แต่มาตราดังกล่าว
ไม่มีบทบังคับโทษ เนื่องจากเป็นบท
บัญญัติเรื่องอำนาจหน้าที่เท่านั้น ไม่ควรอ้าง
กฎหมายดังกล่าวมาสู่การถอดถอน

ขณะที่นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวถึง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เปิดเผย
ผลการตรวจสอบข่าวในคดีรัฐที่พบข่าวหายจาก
โกดังกว่า 1 แสนตันว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่
28 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขอข้อมูลและเอกสารจาก
รัฐบาลมาประกอบการพิจารณาการพิจารณาจำนำข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่กำลังดำเนินการอยู่ ส่วน
นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงที่
รัฐบาลจะทำการเรื่องขออนุมัติจำนำข้าวที่เหลืออยู่ใน
โกดัง เพื่อระบายข้าวที่เหลือว่า คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ต้องดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
รัฐบาลก่อนว่าจะอนุมัติได้หรือไม่

ส่วน นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดี
ต.ส.ส.พิษณุโลก กล่าวว่า ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ
ว่า ข้าวหายไปจากบัญชีที่รับมาประมาณกว่า
แสนตัน ต้องดูว่าเป็นความผิดใครและใครต้อง
รับผิดชอบ เพราะหายเป็นล้านกระสอบ ถือว่า
อดีตรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบไม่ได้
ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต และในความ

เป็นจริงน่าจะหายไป 3 ล้านตัน แต่มีความ
พยายามส่งข้าวคืนคลังในหลายรูปแบบ ทำให้
ตัวเลขข้าวหายน้อยลง เป็นหน้าที่ของป.ป.ช.ที่
ต้องตรวจสอบการทุจริตจากตัวแทนจังหวัด
ตัวแทนคลัง คือ องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.)
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ค.ก.) และ
เซอร์เวเยอร์ จะพบการทุจริตที่อาจเชื่อมโยงไปถึง
ฝ่ายการเมืองรวมทั้งกลุ่มทุจริตในระดับบุคคล

วันเดียวกัน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการ
ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ ล่าสุดพบ
ว่า สองเขื่อนใหญ่ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อน
สิริกิติ์มีปริมาณน้ำรวมกันเพียง 5,070 ล้าน
ลบ.ม. ใกล้ถึงกับที่ประเมินไว้ว่าช่วงปลาย
เดือน ต.ค. นี้จะมีน้ำที่ 4,950 ล้านลบ.ม. ถือว่า
เป็นปริมาณที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปกติทั้ง
สองเขื่อนใหญ่ต้องมีน้ำที่สามารถบริหารจัดการ
น้ำช่วงเดือน พ.ค. 3,600 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้

เหลืออีกถึง 7 เดือนจะเข้าเดือน พ.ค. จะทำให้
ปริมาณน้ำยิ่งน้อยลงอีก ทำให้ต้องออกประกาศ
ห้ามทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2
จังหวัด โดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนน้ำไปถึง 58 แต่จากการตรวจสอบข้อ
สำนึกงานชลประทานในขณะนี้ พบชาวบ้าน
ส่วนไม่เชื่อฟัง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
สุพรรณบุรี และ จ.ชัยนาท พยายามปลูกข้าว
นาปรังไปแล้วหลายหมื่นไร่ โดยหวังว่าหากข้าว
ขึ้นต้นตายจะได้รับการชดเชยจากภาครัฐ ยืนยัน
ว่ารัฐบาลจะไม่ชดเชยให้เนื่องจากออกประกาศ
ห้ามชัดเจนแล้ว อีกทั้งหากยังฝ่าฝืนอาจทำให้
ขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ จ.ปทุมธานีด้วย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 1
พ.ย.นี้ได้รับแผนการบริหารจัดการน้ำรับมือภัย
แล้ง โดยเชื่อในใหญ่จะปล่อยน้ำปริมาณน้อยให้
ลำน้ำต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมน้ำเขื่อนเจ้าพระยา
ให้อยู่ในระดับต่ำ แม่น้ำชัยนาทและป่าสักให้
ปล่อยน้ำเพียง 30 ลบ.ม. ต่อวันที่ ส่งเข้าแม่
น้ำจีน 20 ลบ.ม.ต่อวันที่ และแม่น้ำน้อย 10
ลบ.ม.ต่อวันที่ เพื่อรักษาระบบนิเวศเท่านั้น
ถือว่าต่ำสุดในช่วงหลายปีมานี้ ส่วนการช่วย
เหลือพื้นที่ดอนล่าง อาทิ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและรักษาระ
บบนิเวศนั้น จะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
โดยตรงไม่ให้นำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีน
ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 55-70 ลบ.ม.ต่อวันที่
ขณะที่เขื่อนป่าสักฯ ให้ระบายน้ำไม่เกินวันละ
3 ล้านลบ.ม. เพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบ
การเดินเรือใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีการ
ขนส่งทางน้ำ

ด้าน พ.ต.มณฑุพิชา นราแย้ม รองโฆษก
กองทัพบก แถลงหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก (นชต.ทบ.) ครั้งที่ 10 ที่มี พล.อ.อุดม
เดช สิบบุตรี รมช.กลาใหม่ และ ผบ.ทบ.เป็น
ประธานการประชุมว่า พล.อ.อุดมเดช หัวใจ
เรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะสถานการณ์
ภัยแล้ง คาดว่าปีนี้จะมีความรุนแรงและยาวนาน
เนื่องจากปริมาณฝนต่ำกว่าปกติปริมาณน้ำที่กัก

อนุรักษ์ท่าอากาศยานแบบดั้งเดิม ช่วยลดต้นทุนได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

การเกษตรยุคใหม่เป็นอะไรที่ "สิ้น
กรรมวาที" หวังเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า
ประชิดเวลา มีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมนัก
วิชาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในแปลงเกษตร
ให้ทันต่อความต้องการของตลาด ซึ่งถ้ามองแค่
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ผลลัพท์ที่
คิดคืบมนานี้ส่งผลกระทบบต่อผู้ผลิตผู้บริโภค
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายทรงศักดิ์ ภูษามคม เจ้าของ
ศูนย์เครือข่ายอินทรีทรีฟ ค.นาเชือก อ.บาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์ จึงถึงเห็นว่าควรเปลี่ยน
ผ่านของการเกษตรกรในทุกวันนี้ ทำกันใน
รูปแบบทุนนิยม เกิดปัญหาทางด้านการผลิต
การตลาด ราคาไม่แน่นอน ปัจจัยการผลิตทุก
อย่างต้องซื้อหา ต้องว่าจ้างในอัตราสูงความ
กลไกตลาดของยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สิ้น
เปลืองต้นทุน ได้ผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน
และเสี่ยงกับการขาดทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เมื่อระบบทุนนิยมถูกนำมาใช้ในทางการ
เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ข้นระยะผลผลิต จน
สัมถ้านึงถึงความปลอดภัยและผลได้ผลเสีย
นั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหนี้สินพอกพูน
สำหรับชาวนา เพราะมีการกู้หนี้ยืมสินจาก
แหล่งเงินทุนมาทำเกษตร แทนที่
พืชพันธุ์ธัญญาหารจะออกดอกออกผล

เหมือนเมื่อก่อน แต่กลับเกิดดอกเบี้ยปกคลุม
เต็มไร่เก

สำหรับการเกษตรรูปแบบใหม่ เน้นใช้
เครื่องจักรการเกษตร สารเคมี ปุ๋ยเคมี มีการจ้าง
แรงงานทุกขั้นตอน คือตัวแปรที่ทำให้ระบบ
การเกษตรเกิดปัญหาสะสม ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดินเสื่อมสภาพ
เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อ
พบปัญหา รู้สาเหตุ จึงต้องมองหาวิธีการแก้ไข

และย้อนหลังไปถึงการทำ
เกษตรอินทรีย์หรือการเกษตร
แบบพึ่งพาธรรมชาติ จึงเกิด
แนวคิด "คิด ทำ เกิดคุณค่า"
โดยเน้นความร่วมมือกับแกน
นำเกษตรกรในชุมชนกลับมา
รู้ที่นั่นกินอาชีพความรูปรูปแบบ
ดั้งเดิม และกินความสุขให้แก่ที่
นึ่งเกษตรกร

ทั้งนี้ ทางศูนย์เครือข่ายอินทรีทรีฟมีเป้า
หมายเพื่ออนุรักษ์การทำเกษตรแบบดั้งเดิมบน
วิถีพอเพียงหวังขยายผลคือชุมชน โดยพัฒนา
ศักยภาพและกลุ่มอาชีพ สร้างความใกล้ชิด
ทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อัน
ดีในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม มุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำภูมิท้องถิ่น ภูมิไทย
ภูมิสากล ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ โดยภูมิ
ท้องถิ่นก็คือ วิถีอีสานความเป็นอยู่แบบชาว

บ้านชนบท ภูมิไทยคือ การดำเนินชีวิตหรือ
ปฏิบัติตามฮีตเก่าขอมเดิม โดยได้เริ่มต้น
ลงมือดำเนินการไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แบ่ง
พื้นที่ว่างมาจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จัด
ระบบให้เกิดความสมดุล มีการขุดสระน้ำ
เลี้ยงปลา กบ-เป็ด ใต้ปลูกพืชสมุนไพร ไม้
ผลเกือบทุกชนิด เพื่อการอนุรักษ์และขยาย
พันธุ์ นอกจากนี้ยังหันมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทำงานเกษตร ซึ่งรับรองว่าได้

ผลผลิตที่คุ้มค่า และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยเกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากที่
นึ่งเกษตรกรหลายหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำให้เกิดการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามที่ตั้งไว้ ช่วยเพิ่มรายได้
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวและเป็นแบบ
อย่างในการประกอบอาชีพ การครองเรือนที่
ดีก็บ่งชี้คือยอดชายเครือข่ายผู้ชุมชนและ
หลายตำบลอีกด้วย.

ยุทธนา เกียรติดำเนินจน

ไม้อ่อนรักษ์อีกครบปี

ควายไทยสูญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยเสนอ กรม. ภายใน 2 สัปดาห์ เนื่องจากปัจจุบันกระบือไทยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนถึงขั้นวิกฤติคาดไม่เกิน 5 ปี กระบือไทยอาจจะสูญพันธุ์เพราะมีการส่งออกมากกว่าปริมาณผลผลิตได้ในประเทศแม้แต่ลูกกระบือถูกส่งไปประเทศจีนเกือบหมด ส่งผลให้อ่อนมากขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กระบือไทยแม้โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยไว้ให้ลูกกับสังคมไทยต่อไป หากไม่ทำกระบือไทยสูญพันธุ์หมดแน่ อ่อนมากเด็กไทยอาจจะมองหากระบือได้ยาก

“ในสังคมไทยกระบือเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเลี้ยงเพื่ออาชีพ เพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกควรมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ปริมาณกระบือที่มีอยู่ขณะนี้ลดลง พร้อมวางแผนเพิ่มสัดส่วนในประเทศมากขึ้น การทำโครงการดังกล่าวให้เน้นพัฒนาในประเทศตามสภาพธรรมชาติแต่ต้องหยุดการส่งออกกระบือตัวเมียและลดการนำตัวเมียไปทำผลิตกันแน่ ปัจจุบันมีปริมาณกระบือ 8 แสนตัว นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 2 หมื่นตัว แต่ส่งออก 6-7 หมื่นตัวต่อปี ถือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก” นายปิติพงษ์ กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นให้กรมปศุสัตว์ไปจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคเนื้อด้วยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและให้ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยด้วยว่าเมื่อเปิดเสรีทางการค้าหรือ เออีซี แล้วจะได้รับผลกระทบอย่างไรและจะส่งเสริมการเลี้ยงในปริมาณเท่าไร ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการในประเทศที่ปัจจุบันไทยต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านปีละ 2 แสนตัว และนำเข้าเนื้อวัวคุณภาพสูงปีละ 7 พันตัว คาดว่าในปี 58 จะมีปริมาณผลผลิตได้ 1.04 ล้านตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อตลาดอีก 3 แสนตัว สุดท้ายเรื่องต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่พบว่าการผลิตโคเนื้อของไทยยังแพงกว่าประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านที่อาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้รวมถึงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการกำกับควบคุมดูแลโรคระบาดสัตว์ ต้องขอความร่วมมือกับทางกรมปศุสัตว์สหภาพเมียนมาร์เพื่อสร้างเขตปลอดโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์ทางด้านชายแดน.

กลุ่มเงิน-อินโดซื้อข้าวล้านตัน

เบื้องต้นไม่มีการเจรจาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เงินซื้อข้าวแลกกับการลงทุนรถไฟในไทย

"เรื่องแลกเปลี่ยนสินค้า (บาร์เตอร์เทรด) ตอนนี้ยังไม่มี ซึ่งการไปเยือนจีนของไทยก็จะหารือในเรื่องสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย น่าจะได้ข้อสรุปที่ดีร่วมกัน" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า จะเจรจากับชาติอื่นๆ ให้ซื้อข้าวจากไทย ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

ไทยกลุ่มเงิน-อินโดฯ-ฟิลิปปินส์ ซื้อข้าวเพิ่มหวังล้านตัน เร่งเอาผิดทำสต็อกเสียหาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และคณะ ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2557 คาดว่าจะเจรจาขอให้เงินซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม แต่

เชื่อว่าจะทำให้ไทยขายข้าวเพิ่มได้อีก 1 ล้านตัน และปีนี้จะส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตันอย่างแน่นอน

สำหรับผลการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลนั้น พบว่ามีข้าวคั่วอยู่คุณภาพ 80% ข้าวคุณภาพดี 10% ข้าวเน่า ข้าวปน 5% และสูญหายรวม 1 แสนตัน ของปริมาณข้าวในสต็อก 18 ล้านตันนั้น มีหลายส่วนต้องรับผิดชอบ ทั้งเจ้าของโกดัง เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคลัง)

เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอน

นายนิพนธ์ พิวพงศ์กร นักวิชาการเกียรติคุณ ที่ดาร์อี กล่าวว่ามีสต็อกเก็บตัวเลขความเสียหายของข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลที่สูงถึง 6-7 ล้านตัน คาดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 6-7 แสนล้านบาท ซึ่งจะจัดการความเสียหายได้ลำบาก

กาฬสินธุ์เพลิงระเบิดสีน้ำตาลระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบูรณ์ ชารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกิดการระเบิดของเพลิงระเบิดสีน้ำตาลในพื้นที่หลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ แจกเดือนที่ห้องเกษตรกรให้ป้องกันการระเบิดของเพลิงระเบิดสีน้ำตาล โดยเกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ทำการตรวจนับความหนาแน่นของเพลิงระเบิดสีน้ำตาลและถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. ในระยะก่อนข้าวตั้งท้อง เมื่อตรวจพบตัวอ่อนเพลิงระเบิดสีน้ำตาลวัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง อาทิ บูไพโรเฟนทิน ทีโอเฟนพอกซ์ หรือไฮโปรครารบ โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากและปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่

2. ในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อตรวจพบเพลิงระเบิดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเจาะลูกใบหรือพบน้อยมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง อาทิ ไดโนทีฟูเริน หรือโทมิโทโรซิน โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากและปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 3. ในระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว กรณีที่พบเพลิงระเบิดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยบินมาเล่นแสงไฟตามบ้าน ให้ใช้เครื่องดูดแมลงถือทำลายหรือกับดักดาวเหลืองถือทำลายเพื่อลดจำนวนเพลิงระเบิดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงปลูกข้าวใหม่อย่างใกล้ชิดตาม เพื่อป้องกันกำจัดเพลิงระเบิดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ทำการตรวจนับความหนาแน่นของเพลิงระเบิดสีน้ำตาลที่ถาดระบาด.

พี่หลงแขก'ฟาดข้าว

'ลดต้นทุนชาวนา

อุตรดิตถ์ - เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในพื้นที่ตนเอง โดยปีนี้ชาวนาส่วนใหญ่หันกลับมาฟื้นฟูการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยอาศัยแรงงานร่วมกัน จากสาเหตุต้นทุนการทำนาสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าจ้างรถเกี่ยวและค่ารถคูดข้าวที่ต้องจ่ายด้วยเงินสด จึงพร้อมใจกันลงแขกฟาดข้าว หรือตีข้าวจากรวงให้หลุดจากต้นมาเป็นข้าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันชาวนารุ่นใหม่ล้มไปหมดแล้วเพราะหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่แทนที่มีต้นทุนสูงขึ้น

นายวิญญู แอ้งป่อง อายุ 63 ปี เจ้าของแปลงมากล่าวว่า การเอาแรงฟาดข้าวถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปู่ย่าตายายใช้มานานหลายชั่วอายุคน ระหว่างเกี่ยวข้าวหรือฟาดข้าวชาวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน สิ่งที่สำคัญคือสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านรู้จักรักใคร่กลมเกลียวเอื้ออาทรต่อกันและกัน ระหว่างทำงานร่วมกันก็มีความสนุกสนานครื้นเครง แถมยังลดค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้มีเงินเหลือเก็บ

ธกส. หั่นเป้าให้กู้โต 8%

โพสต์ทูเดย์ > เกษตรกรเข็ดเป็นหนี้อวดขอกู้ ทำให้ ธ.ก.ส. ลดเป้าเติบโตสินเชื่อปีนี้เหลือ 8%

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ปรับเป้าการขยายตัวของสินเชื่อปีบัญชี 2557 (เม.ย. 2557-มี.ค. 2558) เหลือ 8% จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 10-11% เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้เกษตรกรระมัดระวังการขอสินเชื่อมากขึ้น แต่อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะไม่บรรลุโครงการตามมติของรัฐบาล

ทั้งนี้ ปัจจุบันสินเชื่อ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 2557) เพิ่มขึ้นจากต้นปีบัญชีกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท หรือ 3.3% เท่านั้น ทำให้มียอดสินเชื่อรวมที่กระจายตัวลงสู่ภาคชนบทมีจำนวน 1 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังปล่อยสินเชื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล อีก 7.71 แสนล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. จำนวน 2.42 แสนล้านบาท และเงินทุนที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ที่อยู่นอกงบการเงินจำนวน 5.28 แสนล้านบาท ส่งผลให้สินเชื่อคงค้างที่รวมทั้งสองบัญชีของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 1.77 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี 8.38% มีเกษตรกร 7.5 ล้านครัวเรือน

สำหรับในช่วง 6 เดือนหลังของปีบัญชี ธ.ก.ส. จะดำเนินนโยบายช่วยเกษตรกร เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เข้าไปช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นปริมาณมากและมีราคาตกต่ำ โดยสามารถนำผลผลิตคือข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาขอกู้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา 80% ของราคาตลาด และยังมีอีกหลายมาตรการ รวมถึงช่วยเกษตรกรชาวสวนยางมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ■

หวั่นปรับโครงสร้างผลิตข้าวสะดวก เกษตรกรพึ่งพาหนี้ไม่ส่งแผนตลาด

กระทรวงเกษตรฯ หวั่นแผนปรับโครงสร้างข้าวไม่เดินหน้า หลังพาณิชย์ไม่ขานรับแผนการตลาดที่ชัดเจน

นายอภิชาติ พงษ์ศิริกุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สืบจากที่หน้าจะนำแผนการปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ข้าว) ฉบับปรับปรุงตามคำสั่งของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ฟังบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข) เพื่อขออนุมัติดำเนินการ

แผนการปรับโครงสร้างข้าวฉบับปรับปรุงจะปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้ 1.พื้นที่ที่เหมาะสมประมาณ 40 ล้านไร่ รัฐบาลจะสนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อยกระดับราคา และผลผลิตให้เพิ่มขึ้น 2.พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จะสนับสนุนให้เกษตรกรทางเลือก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกอาชีพเอง ในกลุ่มนี้จะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนอาชีพตามที่ต้องการ โดยส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน

3.พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรอยากเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น ในกลุ่มนี้รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุน ในช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก แต่ยังไม่เคาะวงเงินเพื่อช่วยเหลือ

"แผนการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอาชีพ จะดำเนินการเพียงเปลี่ยนแปลงอาชีพปลูกข้าวเพื่อไปปลูกอ้อย เพราะมีความต้องการและตลาดรองรับที่ชัดเจน และจะชะลอการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และข้าวโพดออกไปก่อน เพราะใน 2 ปีข้างหน้าขณะนี้ยังไม่มียield ที่ชัดเจน ยังไม่มีผู้ซื้อที่จะรองรับผลผลิตที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนไปปลูก หากรัฐบาลสนับสนุน ดังนั้นในการประชุมนบข ครั้งต่อไป จะต้องสอบถามกระทรวงพาณิชย์มีตลาดรองรับหรือไม่" นายอภิชาติ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลังร่วมหารือกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อร่วมวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ว่า ครั้งนี้น่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะกระทรวงเกษตรฯ คิดใหม่ทำใหม่ ประสานงานกับมหาดไทย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ

มหาดไทยเกษตรและม.ร.ว.ปรีดิยาธร หรือกันในเรื่องผลิตแต่ที่ผ่านมายังไม่เห็น สัญญาชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ว่า จะสามารถหาตลาดรองรับผลผลิตข้าว ได้มากน้อยเพียงใด การปรับโครงสร้างผลิตข้าวครั้งนี้ ต้องยอมรับภาคผลิตเดินมา ถูกทางแล้ว แต่หากกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหน่วยงานที่การตลาดของประเทศไม่เอาด้วย ก็จบ หากพาณิชย์และเกษตรไม่คุยกัน การขับเคลื่อนเพื่อการบูรณาการร่วมกัน ก็ไม่เกิดแน่นอน" แหล่งกล่าว

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 หน้า 8(ซ้าย)

section ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

อ.ส.ย.เตรียมชง ครม.กำหนดวิธีขายให้ชัด หัวนรัฐแบกภาระ สต็อกยางจนหลังแฉ่น

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เปิดเผยว่า คาดว่าสัปดาห์นี้ จะจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารกองทุนมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ ฟันด์) ยางพาราได้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า และคาดว่า อ.ส.ย. จะใช้เงินกองทุนฯ ก่อนแรกประมาณ 6,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินกองทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าไปประมูลยางพาราในตลาดกลางได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. หรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน พ.ย. เพื่อดึงราคายางพาราในประเทศขึ้นสู่ระดับเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท

"หัวใจหลักของกองทุนมูลภัณฑ์กันชนก็คือ การซื้อและขายไป จะซื้อขายเข้ามาของไว้ในสต็อกเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติการซื้อขายเข้ามาไม่ยากอยู่แล้ว แต่การขายยางออกไปหากไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนข้าราชการก็ไม่กล้าทำงาน เช่น กรณีที่ขายแล้วขาดทุนก็ไม่มีข้าราชการกล้าขาย และสุดท้ายยางก็จะกองในสต็อกรัฐเป็นการระงับการจัดการ และมีปัญหาการตลาดอีกด้วย ดังนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรองรับการทำงาน โดยหลักที่จะเสนอ ครม. พิจารณาด้วยคือ การกำหนดปริมาณสต็อกสูงสุด ที่จะต้องนำยางออกขาย เช่น เมื่อ อ.ส.ย. รับซื้อขายเข้ามาต่อเนื่องจนสต็อกยางสะสมเพิ่มขึ้นถึง 20,000 ตัน ก็ให้สามารถนำออกขายในราคาตลาดได้ทันที"

สำหรับราคาขายยางพาราในประเทศขณะนี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังรัฐบาลอนุมัติ 5 มาตรการกระตุ้นราคาขาย แม้รัฐยังไม่เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดสาเหตุเกิดจากพ่อค้าเร่งกว้านซื้อขายเพื่อเก็งกำไร ส่วนราคาประมูลยางพาราล่าสุด วันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 51.85 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 37 สตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 54.95 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 75 สตางค์.

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 หน้า 11 (บนซ้าย) section ภูมิภาค

เยี่ยมชม... ธวัชชัย ประยูรสิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เขต
10 จ.ราชบุรี นำคณะเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) โดยมี
ปัญญา โคกทอง ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปลาสด ให้การต้อนรับ ที่
ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้

ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลการเกษตร

นายสุรศักดิ์ พิธีรเทพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญระดับประเทศขึ้น โดยศูนย์ฯ จะให้บริการข้อมูลที่สำคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรได้ด้วยตนเอง และพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเสริมความพร้อมให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยศูนย์จะบริการข้อมูลทั้งด้านองค์กร แผนปฏิบัติงาน งานวิจัย การติดตามและประเมินผลตลอดจนราคาสินค้าเกษตร การพยากรณ์ การเตือนภัย การผลิต การตลาด การนำเข้า-ส่งออก ทั้งของพืช ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของเกษตรกรและข้อมูลแผนที่แสดงถึงความเหมาะสมในการผลิตเพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเป็นต้น.



เดิหน้า 4 โครงการเพิ่มเติมช่วยเหลือยาง เน้นรักษาเสถียรภาพ-ชดเชย-สนับสนุนรายได้เกษตรกร

ปัญหาราคายางพาราคดต่ำ ยังคงเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง จึงจำเป็นต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

นายเลอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเรื่องยางพารา เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา อีก 4 โครงการเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนจนเกินไป เกื้อกูลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำหรับระบายยาง เกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูป รวมทั้งชดเชยรายได้ให้แก่ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประกอบด้วย

1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR20 จากสถาบันเกษตรกร และตลาดกลางยางพารา ทั้งตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ส่งมอบจริง นำมาบริหารจัดการเป็นลักษณะสต็อกหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับชนสำหรับลดความผันผวนของราคายางในตลาด โดยคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อปฏิบัติการซื้อขาย และการบริหารจัดการโครงการ โดยจะเข้ารับซื้อเมื่อราคายางในตลาดอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนด และเสนอขายตามความเห็นชอบของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559) โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพราคายางในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนจนเกินไป เกื้อกูลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำหรับระบายยาง เกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูปต่อไป

2. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้เงินเชื่อจาก ธ.ก.ส. 8,200 ล้านบาท สำหรับจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร